

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013:

Năm 2013, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hết sức khó khăn: Nền kinh tế phục hồi chậm, thị trường thu hẹp, sức mua giảm, giá cả hàng hóa, dịch vụ có những biến động so với cùng kỳ và sự tăng, giảm liên tục của một số mặt hàng, nhất là xăng, dầu,... làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, trong tháng 10, huyện ta liên tiếp gánh chịu cơn bão số 10 và hoàn lưu cơn bão số 11 kèm theo lũ lụt, lốc xoáy đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng rất lớn đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và trong những năm tiếp theo. Nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành cấp tỉnh; sự tin tưởng, đoàn kết và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương, đơn vị nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 vẫn tiếp tục duy trì sự ổn định.

Kinh tế tiếp tục phục hồi, sản xuất nông nghiệp được mùa, một số chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra, như: Sản lượng lương thực; thu ngân sách,... Công tác quản lý đầu tư và xây dựng có nhiều tiến bộ. Thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 10, lũ lụt và lốc xoáy gây ra. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực; công tác an sinh xã hội được chú trọng; cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy vậy, tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2013 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, do nền kinh tế còn gặp khó khăn và ảnh hưởng nặng nề của bão, lụt, lốc xoáy đã làm cho một số chỉ tiêu tuy có tăng trưởng nhưng chưa đạt kế hoạch, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ; tỷ lệ xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; một số mô hình sản xuất có hiệu quả nhưng chậm triển khai nhân rộng. Văn hóa, xã hội có chuyển biến nhưng còn chậm; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạp; an toàn giao thông tăng cả về số vụ, số người chết, người bị thương; công tác giải quyết việc làm, đời sống của người nghèo, người có thu nhập thấp còn khó khăn.